

UBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 737 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thanh Bình
tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020**

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 9 năm 2020 (trực tuyến với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố). Nội dung: (1) Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội Quý III, 9 tháng đầu năm và một số công tác trọng tâm trong những tháng cuối năm 2020; (2) Báo cáo đánh giá lại kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh, cập nhật 9 tháng và ước cả năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thanh Bình chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp gồm có: Đại biểu là Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, vắng 01 thành viên (Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chín (tham dự Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025)), 02 thành viên UBND tỉnh cử cấp phó, tham dự (các Sở, ngành: Nội vụ (ông Hồ Minh Hải), Ngoại vụ (ông Nguyễn Việt Thông). Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (không phải là Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh). Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Ban Giám hiệu các trường cao đẳng; lãnh đạo các công ty có vốn Nhà nước. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 03 huyện không có Lãnh đạo Hội đồng nhân dân cấp huyện tham dự (Gò Quao, Hòn Đất, Hà Tiên); 04 Ủy ban nhân dân cấp huyện cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì tại điểm cầu của cấp huyện (Phú Quốc (ông Huỳnh Quang Hưng), Giồng Riềng (ông Nguyễn Thái Đông), Tân Hiệp (bà Huỳnh Ái Lan), Giang Thành (ông Bùi Văn Mến)).

Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội Quý III, 9 tháng đầu năm và một số công tác trọng tâm trong những tháng cuối năm 2020; Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo đánh giá lại kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh, cập nhật 9 tháng và ước cả năm 2020 (Báo cáo số 180/BC-SKHĐT ngày 29/9/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).



Các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các sở, ngành và địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Thành Bình có ý kiến kết luận như sau:

1. Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do tác động của đại dịch Covid-19; tuy vậy UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, điều hành và nỗ lực thực hiện đạt kết quả “*mục tiêu kép*” theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Về phòng, chống dịch đã triển khai hiệu quả các giải pháp, đặc biệt là đợt bùng phát dịch tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành. Về phát triển kinh tế, đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ.

Cơ cấu nền kinh tế 9 tháng năm 2020 tiếp tục phát triển ổn định theo định hướng. Trong đó, Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 37,41%; Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 19,86%; Khu vực dịch vụ chiếm 37,88%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,85%; (*cơ cấu tương ứng 9 tháng năm 2019 là: 37,2%; 19,86%; 38,01%; 4,94%*).

GRDP 9 tháng năm 2020 theo (giá so sánh 2010) ước tính đạt 50.393,5 tỷ đồng, đạt 70,23% kế hoạch năm, tăng 2,77% so với cùng kỳ năm 2019. *Tuy nhiên*, đây là mức tăng trưởng thấp hơn tăng trưởng 9 tháng năm của các năm 2016 – 2019. Trong đó, Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,85% (*cùng kỳ tăng 4,01%*);

khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,91% (*cùng kỳ tăng 8,2%*); khu vực dịch vụ tăng 1,6% (*cùng kỳ tăng 9,15%*).

Văn hóa, giáo dục, y tế, tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, nhất là các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Quốc phòng an ninh được giữ vững; triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biên giới, vùng biển trật tự an toàn xã hội ổn định, tội phạm về trật tự xã hội giảm so cùng kỳ, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí...

2. Nhiệm vụ tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm 2020.

Mặc dù dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên dịch Covid-19 vẫn tiếp tục có diễn biến xấu trên thế giới; nguy cơ lây nhiễm tại cộng đồng vẫn hiện hữu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có tỉnh Kiên Giang. Trong khi đó nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối năm rất nặng nề, yêu cầu các cấp, các ngành không được chủ quan trong lãnh đạo, điều hành; đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao “*quyết tâm thực hiện đến nơi đến chốn*”.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả “*mục tiêu kép*” vừa phòng chống dịch và đẩy mạnh phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

a) Về phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

Yêu cầu các cấp, các ngành, từng thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tập trung theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh hàng ngày, kịp thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống; kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh, đặc biệt là khu vực biên giới, trên đất liền, trên biển, gắn với công tác kiểm soát, phòng chống buôn lậu gian lận thương mại.

b) Về phát triển kinh tế:

UBND tỉnh yêu cầu từng Thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục duy trì các hoạt động kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới, không để đình trệ, gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh; thường xuyên rà soát kịch bản, phương án, giải pháp chỉ đạo điều hành, có giải pháp hiệu quả để giảm thiểu tối đa, bù đắp giảm sút kinh tế phần đầu đạt mục tiêu, chỉ tiêu cao nhất, trong đó:

- *Về kịch bản tăng trưởng và cơ chế, chính sách kích cầu:*

+ Phần đầu đến cuối năm tốc độ tăng trưởng kinh tế **đạt 4,97%** như kịch bản đã xây dựng, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Cục Thống kê và các sở, ngành có liên quan tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, đặc biệt là các giải pháp; tổ chức rà soát, xây dựng lại kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh để điều hành, lập văn bản trình UBND tỉnh, *hoàn thành trước 10/10/2020.*

+ Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh các cơ chế, chính sách kích cầu để góp phần phát triển, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- *Về đầu tư công, xây dựng cơ bản:* Thực hiện nghiêm cam kết với Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công năm 2020; yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương, các chủ đầu tư và các Ban Quản lý nghiêm túc khắc phục các hạn chế yếu kém, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện nghiêm các văn bản đã chỉ đạo...

Kết quả thực hiện giải ngân theo cam kết là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các sở, ngành và địa phương năm 2020; giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để xử lý các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng cơ bản 9 tháng, hoàn thành trước 20/10/2020.

- *Sản xuất nông nghiệp*: Theo dự báo của các cơ quan lượng mưa các tháng cuối năm 2020 có thể cao hơn trung bình nhiều năm nhưng nguy cơ xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021 vẫn sẽ xuất hiện sớm và gay gắt ở Đồng bằng sông Cửu Long; yêu cầu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, dự báo kịp thời về xâm nhập mặn để phục vụ cho công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo thu hoạch tốt vụ Hè Thu và Thu Đông, hướng dẫn nông dân sản xuất có hiệu quả vụ Đông Xuân 2020-2021, quan tâm chỉ đạo sản xuất vụ Xuân Hè ở một số nơi có điều kiện; phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất nông nghiệp của cả năm.

+ Nghiêm túc rút kinh nghiệm việc triển khai một số công trình cấp bách không đạt tiến độ trong thời gian qua, đồng thời triển khai ngay các giải pháp, các công trình phòng chống sạt lở, bờ sông, bờ biển; yêu cầu các chủ đầu tư, các Ban Quản lý đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, thực hiện theo quy trình, quy định đối với các công trình đã đủ điều kiện...

+ Dự báo sản lượng đánh bắt có khả năng không đạt kế hoạch do nguồn lợi thủy sản tự nhiên dần cạn kiệt; yêu cầu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương có tiềm năng đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm, một số loài thủy sản khác có điều kiện ở từng vùng; mở rộng diện tích, tăng sản lượng để bù đắp cho chỉ tiêu sản lượng đánh bắt có khả năng không đạt.

- Tăng cường tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện hỗ trợ cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, yêu cầu các sở ngành, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được tăng cường đối thoại, hỗ trợ tháo gỡ cho các nhà đầu tư, đặc biệt các nhà đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc và các địa phương có các công trình trọng điểm của tỉnh

- Về chính sách kích cầu du lịch, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Du lịch các sở, ngành và các địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, *hoàn thành trước 10/10/2020.*

- Triển khai các hoạt động tạo đà phục hồi, phát triển cho du lịch Kiên Giang những tháng cuối năm, giao Sở Du lịch chủ trì phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, các ngành và các địa phương tăng cường quảng bá, kết nối, triển khai có hiệu quả các giải pháp thu hút khách du lịch đến Kiên Giang.

- Phòng chống có hiệu quả tình trạng buôn lậu qua biên giới trên biển và đường bộ, yêu cầu Ban Chỉ đạo 389/KG phối hợp Ban Chỉ đạo 138 tiếp tục tăng cường các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.

- Sở Công Thương triển khai hiệu quả các giải pháp bình ổn giá, đảm bảo hàng hóa vào dịp cuối năm, nhất là dịp tết Nguyên đán.

- Chuẩn bị tốt kế hoạch tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngay từ đầu tháng 10/2020, các đô thị Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc có kế hoạch tổ chức chỉnh trang đô thị, bảo dưỡng và vận hành hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống đèn trang trí ...

- Thực hiện tốt việc thu, chi ngân sách, yêu cầu Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh theo dõi sát tình hình thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu tiềm năng để tăng thu, bù đắp hụt thu.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai, quản lý rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản..., đặc biệt ở các địa phương Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc

c. Về văn hóa - xã hội:

- *Giáo dục - đào tạo*: Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, có giải pháp hiệu quả đảm bảo đủ sách giáo khoa mới cho học sinh. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp và đội ngũ giáo viên đảm bảo nhu cầu dạy và học theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- *Y tế*: Tăng cường các hoạt động y tế dự phòng, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động khống chế và dập tắt kịp thời và có hiệu quả các ổ dịch sốt xuất huyết, không để dịch lớn xảy ra. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt vào dịp trước, trong và sau tết. Đẩy nhanh tiến độ các công trình Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện mới, không chủ quan, mất cảnh giác, đảm bảo an toàn và sức khỏe tốt nhất cho người dân.

- *Ngành Văn hóa và Thể thao*: Chuẩn bị tốt cho các sự kiện lễ hội văn hóa vào cuối năm, tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tổ chức tốt Lễ hội truyền thống kỷ niệm 152 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã được chỉ đạo, phù hợp với tình hình dịch Covid-19...



- *Lao động - Thương binh và Xã hội*: Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đến nay vẫn còn địa phương chưa hoàn thành việc chi tiền hỗ trợ, do nhiều nguyên nhân khác nhau; UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện thành phố khẩn trương, có giải pháp xử lý dứt điểm, hoàn thành việc hỗ trợ cho các đối tượng.

c. Về an ninh - quốc phòng:

- Tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; kiểm chế và đẩy lùi các loại tội phạm, nhất là tội phạm ở Phú Quốc, Rạch Giá... yêu cầu Công an tỉnh, các lực lượng vũ trang theo dõi, nắm, nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các khuyến nghị của EC về IUU, yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo, UBND các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thủy sản, tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá của ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị tốt Tết quân dân 2020 và tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020, các đơn vị đảm bảo 100% chỉ tiêu.

d) Về xây dựng chính quyền

- Chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020 yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị tốt các nội dung, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

- Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2021-2025) và năm 2021; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện ... yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

3) Xử lý các kiến nghị:

a) *Đối với kiến nghị của huyện Phú Quốc “về các nội dung có liên quan đến khu vực Bãi Trường”*: Yêu cầu UBND huyện Phú Quốc chủ trì phối hợp với các ngành chức năng thống nhất ý kiến, lập văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Lưu ý báo cáo phải đánh giá đúng thực trạng tình hình, đồng thời tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp xử lý dứt điểm, hoàn thành trước ngày 15/10/2020.

b) Đối với kiến nghị của huyện Kiên Hải về “xử lý kiến nghị, khiếu nại của 02 hộ dân Văn Sài Sung và Lê Thị Mai ...”: Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất ý kiến, lập văn bản báo cáo chi tiết về các nội dung cần xin ý kiến xử lý, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp xử lý dứt điểm, hoàn thành trước ngày 20/10/2020.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020 đến Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện biết để triển khai thực hiện. *Luat*

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (A và B);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành phần tham dự họp;
- Văn phòng HĐND cấp huyện;
- LĐVP;
- CVNC;
- Lưu: VT, pxquyet.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Huỳnh Vĩnh Lạc